



ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ตามที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งยังไม่ได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตามประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๑	๐๑๑	นางสาววันวิสา ปันทะโชติ
๒	๐๐๕	๐๔๓	นางสาวมาติกา ศุภถาวรภรณ์
๓	๐๐๖	๐๓๒	นางสาวฉัตรฤทัย ไชยชนะ
๔	๐๐๗	๐๓๕	นางสาวอัมรา ปาวงค์
๕	๐๐๙	๐๑๗	นางสาวสุพรทิพย์ กันทา
๖	๐๐๔	๐๓๔	นางสาวชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติ
๗	๐๐๘	๐๒๗	นางสาวกมลวรรณ คำเครือ
๘	๐๐๒	๐๑๓	นางสาวประภาพร ต๊ะบรรจง
๙	๐๐๓	๐๐๙	นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ปิ่นจ้าว

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการจะจัดจ้าง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางตามที่ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายรวิทร์ อิงศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์